



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 12 มูลค่าข่าว 268,847.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## อาชีพ...ลุยสร้างเยาวชนเป็นคนดีมีฝีมืออาชีพ สืบสานพระราชปณิธานเดินตามศาสตร์พระราชา

**ทรงสร้างประโยชน์  
สืบวงศ์พระชาติ**  
เสกสรร สิทธาคม  
seksan2493@yahoo.com

“ศาสตร์พระราชารักษาพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้างต้นถือเป็นนโยบายรัฐบาลอันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี น้อมนำเอาแนวพระราชดำริหลักการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ อันได้แก่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันรวมไปถึงอาชีพเกษตรกรรมพระราชทาน หลักการดำรงชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางที่พระราชทานไว้คือศาสตร์พระราชารัฐบาลออกกล่าวไปยังประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกวันศุกร์ได้พยายามที่จะสื่อสารสู่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเดินตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงงานเป็นแบบอย่างไว้เพื่อคนไทยได้นำปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละภูมิภาค



สังคมอันมีเป้าหมายคือความสุขอย่างยั่งยืนบนวิถีแห่งความพออยู่พอกิน วิถีแห่งความดีงาม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)โดยสถานศึกษาต่างๆ มีกิจกรรมเพื่อสื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเยาวชนได้ตระหนักถึงการศึกษาสายวิชาชีพเป็นความสำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง ที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตคือการสร้างความมั่นคงให้ตนเอง ครอบครัว เป็นกำลังของชาติพัฒนาความเจริญและความมั่นคงด้วยวิถีแห่ง

ความพออยู่พอกินโดยการมีความรู้ที่จะได้เข้าไปสู่การศึกษาในระดับสูงสุดได้แก่เช่นเรียนในสายสามัญปกติทั่วไป แต่ที่พิเศษที่ผู้เรียนจะได้เพิ่มเข้ามาคือความสามารถในอาชีพที่เยาวชนเลือกเรียนอันจะนำพาเยาวชนไปสู่ความเชี่ยวชาญหรือเก่งทางอาชีพได้ขณะที่กำลังเรียนอยู่

ความสามารถที่ได้เคียงคู่ไปกับวิชาสามัญอันเป็นความรู้ทางวิชาการย่อมนำไปสู่การสร้างทักษะสร้างงาน สร้างรายได้ทั้งระหว่างเรียนด้วยหรือจะผันตัวเองไปสู่การ



สร้างอาชีพเพื่อสร้างฐานะครอบครัว ก็ยอมได้

สำคัญที่สุดพยายามชี้ให้สังคมได้เห็น และตระหนักว่าการเรียนการสอนสายอาชีพที่เรียนทั้งสามมีคุณเรียนทั้งการฝึกฝนอาชีพ โดยครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขานั้นๆ แล้วทำงานสร้างฝีมือสร้างความชำนาญตามระดับชั้น ปวช.จนถึง ปวส. ได้เลย จบแล้วทำงานได้เลยทันที ป้อนตลาดแรงงานที่ขาดแคลน คนดีมีฝีมือทั้งในตลาดแรงงานและสร้างคนดีที่ขาดแคลนมากในสังคมไทยของเรา

หัวใจการสร้างเยาวชนคนดีของ สอศ. คือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาเป็นเครื่องมืออบรมบ่มนิสัยให้มีความเพียร ให้อุตสาหะ ไม่ลุ่มหลงไปในความโลภมีความกตัญญูรักสามัคคีมีเมตตากรุณาต่อกัน เพราะภาคปฏิบัติจริงต้องทำงานร่วมกับคนอื่นตามศาสตร์พระราชาก็เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมส่วนรวมได้ตัวเองก็จะได้ตาม จึงต้องฝึกหัวใจให้เข้มแข็งในการที่จะมีความเพียร ฝึกความรักความเมตตาสามัคคีที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องรู้จักให้แก่งกันและกันเช่นให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้คำแนะนำกัน ให้ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ให้ความช่วยเหลือกัน ไม่โลกไม่หวัง ไม่ตระหนี่โดยมุ่งความเจริญขององคกรของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

จึงเกิดกิจกรรมงานที่จัดเมื่อต้นเดือนมกราคม 2561 งาน “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต อาชีวศึกษา 4.0” ภายใต้หลังงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปี 2560” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายกคืองานที่จะเป็น การจัดการแนะแนวทางการศึกษาที่เยาวชนจะเลือกเรียนในอนาคตต่อไปนั่นเอง



ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กศ.)ที่ไปเป็นประธานในส่วนของกิจกรรมอาชีพบอกผู้สื่อข่าวว่าการจัดงานอย่างนี้จะเป็นโอกาสของผู้ปกครองและเยาวชนที่กำลังเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายได้ไปชมผลงานนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพรุ่นพี่จากหลายวิทยาลัยในรูปของนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกเรียนต่อให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตน ความชอบของตน โดยเฉพาะการเรียนสายที่สามารถประกอบอาชีพได้เลยทั้งในขณะที่เรียนและเมื่อจบการศึกษาแล้ว

เลขาธิการ กอศ.ย้ำว่าที่สำคัญอาชีพจะน้อมนำเอาพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่าศาสตร์พระราชาก็เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนำอบรมบ่มนิสัยเยาวชนอาชีพทุกคนทุกระดับอย่างเคร่งครัดเพื่อเติบโตเป็นคนดีที่กำลังสร้างชาติตามนโยบายรัฐบาลและดำเนินไปเพื่อสนองพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสาน พัฒนา ต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

“นักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่รั้วสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทุกวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นอาชีวะ

วะ เทคนิค เกษตรฯ การอาชีพ สารพัดช่าง เป็นต้น จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีผ่านตามแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชานั้นคือปลูกฝังความเพียร ความไม่โลภ มีจิตอาสาเสียสละมุ่งเน้นประโยชน์สังคมส่วนรวมหรือเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง มีความรักความเมตตาสามัคคีกัน ยึดมั่นในความกตัญญู นักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีโอกาสร่วมกิจกรรมแนะแนวเช่นครั้งนี้จะได้สัมผัสผลสำเร็จของนักศึกษารุ่นพี่ในหลากหลายรูปแบบ นั้นเพราะผ่านการปลูกฝังคุณธรรมความเป็นคนดีคือมีความเพียรความอดทนมีความสามัคคีในการร่วมมือกันเป็นต้น อันล้วนเป็นแนวทางตามศาสตร์พระราชาทิ้งสิ้น และในเวลาเรียนก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นอาชีพได้จบแล้วนำเอาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อคุณภาพยึดเป็นอาชีพได้เลย ก็จะทำให้เยาวชนและผู้ปกครองเห็นแนวทางที่เป็นความต้องการและศักยภาพในตัวเองว่าอยากจะทำอะไรและเลือกเรียนไปทางใด” ดร.สุเทพ บอกผู้สื่อข่าว